



## สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	คูเวต	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓		
หัวข้อข่าว	รัฐสภาคูเวตพร้อมเปิดประชุมรัฐสภาทันทีหลังสถานการณ์ของไวรัสโควิด ๑๙ ลดลง		

นายมัรซูก อาลี อัลกออิม ประธานรัฐสภาคูเวต ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมร่วมรัฐบาลและรัฐสภา เพื่อเสนอแนวทางการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด ๑๙ และหวังให้ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างสองขั้วอำนาจภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๐ ที่ได้กำหนดให้แบ่งสรรอำนาจการปกครองและให้มีอิสระจากกัน แต่ขณะเดียวกันทุกฝ่ายอำนาจย่อมร่วมมือกัน เพื่อผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ

สำหรับการประชุมร่วมระหว่างรัฐบาลและรัฐสภาครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารรัฐสภา เป็นวาระการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนำโดยเชคศอบาห์ คอลิด อัลศอบาห์ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกฯ และรัฐมนตรีอีก ๕ กระทรวงเข้าร่วม ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยรัฐบาลได้ประเมินสถานการณ์ของประเทศหลังแบ่งระดับความรุนแรงของการระบาดไว้ ๕ ระดับ และขณะนี้ประเทศได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติการระบาดรุนแรงของไวรัสโคโรนาแล้ว ส่งผลให้ต้องผ่อนคลายมาตรการการป้องกันเป็นลำดับด้วยการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเปลี่ยนเป็นการพิจารณาให้คงไว้ในบางพื้นที่ตามสถานการณ์จริง

ขณะที่ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแสดงความเห็นสนับสนุนรัฐบาล และน้อมรับข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางต่าง ๆ เพื่อนำมาหารือกับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ยืนยันว่าหลังการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลใช้บังคับวันสุดท้ายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้ รัฐสภาจะแจ้งกำหนดการเปิดประชุมรัฐสภาโดยเร็วที่สุด พร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามระเบียบวาระและตารางการปฏิบัติงานของรัฐสภา โดยจะมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหลายฉบับ และจะเริ่มดำเนินการประชุมตามตารางการประชุมที่ได้กำหนดไว้ พร้อมเพิ่มเติมระเบียบวาระทดแทนช่วงเวลาที่ขาดหายไปจากสถานการณ์การระบาดของโควิด ๑๙ ทั้งนี้เกี่ยวกับรายละเอียดของการผ่อนคลายมาตรการทั้งหมดให้ออกโดยมติคณะรัฐมนตรี และจะประกาศให้ทราบในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ศกนี้

ที่มาของข่าว :	<a href="https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2896835">https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2896835</a>
วันที่พิมพ์ :	๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผู้ปฏิบัติงาน	นายชูชาติ พุดเพ็ญ	นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน	ภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ	ลำดับที่/๖๓ ๘/๖๓
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ